



Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Vietnamese District of The Christian and Missionary Alliance

2275 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California, 92701

Tel: (714) 491-8007

Email: quocviet@ghvtnhk.org

Ngày 09 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Quý Mục Sư, Truyền Đạo, Công Tác Viên Mục Vụ
Ban Chấp Hành, Chấp Sự Hội Thánh
và Quý Con Dân Chúa
Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Trích yếu: V/v những thư tin điện tử (email) mạo danh.

Thưa Quý Vị,

Trong hai tuần vừa qua chúng tôi tin rằng nhiều người trong Quý Vị đã nhận được một số thư điện tử mạo danh người khác, và thậm chí một số thư giả dạng như đã được gửi ra qua MSfellowship. Tất cả những thư này đều có nội dung sai trật, vu cáo, và hăm dọa một số Tôi tớ Chúa, Hội Thánh, và chương trình thuộc về Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

Chúng tôi muốn nhắc nhở Quý Vị cẩn lưu ý về tính xác thực của những thư điện tử có liên quan đến các vấn đề của Giáo Hạt mà Quý Vị nhận được để tránh bị lừa dối qua những thư giả mạo này.

Để được hướng dẫn cách nhận diện và ngăn chặn các thư tin điện tử giả dạng MSfellowship, xin Quý Vị xem email của Mục Sư "Bumble" Hồ Cơ Nghiệp, quản trị viên của MSfellowship, gửi ra vào ngày 08 tháng 08 năm 2024.

Ban Chấp Hành Giáo Hạt sẽ không đáp ứng những thư nặc danh, thư mạo danh và tất cả những thư với nội dung không thành thật, mang tính cách lừa đảo, vu khống, hăm dọa, gây hoang mang chia rẽ thay vì phục hồi hòa giải theo Lời Chúa dạy.

"Rốt lại, hỡi anh em, phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em" – Phi-líp 4:8-9

Cầu xin Chúa Thánh Linh gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh Chúa, và xin mỗi Tôi Con Chúa hết lòng vâng lời Chúa, chăm sóc, yểm trợ, cầu thay cho nhau, và cùng nhau tôn cao Danh Ngài.

Kính thông báo,

Mục Sư Huỳnh Văn Linh, Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ